

Số: 55 /TTr-HĐND

Đông Hà, ngày 16 tháng 7 năm 2024

TỜ TRÌNH

**Về việc thông qua Chương trình giám sát
của Hội đồng nhân dân thành phố Đông Hà năm 2025**

Kính gửi: Hội đồng nhân dân thành phố khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức
chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân ngày
20 tháng 11 năm 2015;

Trên cơ sở đề xuất của Thường trực UBMTTQVN thành phố, các Ban
HĐND thành phố, các Tổ đại biểu HĐND thành phố và nắm bắt tình hình kinh
tế - xã hội của thành phố, Thường trực HĐND thành phố dự kiến chương trình
giám sát của HĐND thành phố năm 2025 (Có chương trình kèm theo).

Thường trực HĐND thành phố kính trình kỳ họp thứ 19 - HĐND thành phố
khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 xem xét thông qua./.

Nơi nhận:

- TT HĐND, UBND, UBMTTQ thành phố;
- Các Ban HĐND thành phố;
- Đại biểu HĐND thành phố khóa XII;
- Các ban, ngành, đoàn thể thành phố;
- HĐND, UBND, UBMT các phường;
- CVP, PVP, CVVP;
- Lưu: VT.

vt

**TM. THƯỜNG TRỰC HĐND
CHỦ TỊCH**



Lê Thị Anh Đào



Đông Hà, ngày 16 tháng 7 năm 2024

DỰ KIẾN CHƯƠNG TRÌNH

Giám sát của Hội đồng nhân dân thành phố Đông Hà năm 2025

(Kèm theo Tờ trình số 55 /TTr-HĐND ngày 16/7/2024 của
Thường trực HĐND thành phố)

Thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019; Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân năm 2015; căn cứ vào tình hình kinh tế - xã hội của thành phố và hoạt động của HĐND thành phố, HĐND thành phố xây dựng chương trình giám sát của HĐND thành phố năm 2025, như sau:

I. TỔNG HỢP NỘI DUNG ĐỀ XUẤT CỦA CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ

(Theo phụ lục 1 đính kèm)

II. TỔNG HỢP CÁC NỘI DUNG GIÁM SÁT CHUYÊN ĐỀ NĂM 2023, 2024

(Theo phụ lục 2 đính kèm)

III. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH GIÁM SÁT NĂM 2025

1. Giám sát tại các kỳ họp HĐND thành phố

1.1. Xem xét báo cáo công tác 6 tháng đầu năm và năm 2025 của Thường trực HĐND, các Ban HĐND thành phố; UBND thành phố, Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân, Chi cục Thi hành án dân sự thành phố.

1.2. Xem xét các báo cáo của UBND thành phố trình về: Thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm và năm 2025; thực hiện thu, chi ngân sách nhà nước, đầu tư công 6 tháng và năm 2025, quyết toán ngân sách nhà nước năm 2023; công tác tiếp nhận đơn thư khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của cử tri; các báo cáo khác của các cơ quan theo quy định của pháp luật; báo cáo giải trình của UBND thành phố về các vấn đề cử tri quan tâm.

1.3. Tiến hành hoạt động chất vấn và xem xét việc trả lời chất vấn tại các kỳ họp; giám sát kết quả thực hiện những vấn đề đã cam kết tại phiên chất vấn và trả lời chất vấn của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND thành phố, Ủy viên UBND thành phố và Người đứng đầu các ngành liên quan của thành phố.

2. Giám sát giữa các kỳ họp HĐND thành phố

2.1. Giám sát thường xuyên và đột xuất

Xem xét nội dung giải quyết công việc giữa các kỳ họp; xem xét giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân; xem xét giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri; xem xét các văn bản của UBND thành phố và HĐND các phường. Khi xét

thấy cần thiết, tổ chức chất vấn và trả lời chất vấn, giải trình tại phiên họp Thường trực HĐND thành phố

2.2. Giám sát chuyên đề

HĐND thành phố dự kiến giám sát các chuyên đề sau:

- Việc thực hiện Đề án xây dựng đô thị thông minh thành phố Đông Hà giai đoạn 2021-2025

- Công tác khám chữa bệnh; công tác quản lý, sử dụng quỹ bảo hiểm y tế; việc thanh quyết toán chế độ bảo hiểm y tế cho người tham gia bảo hiểm y tế.

- Việc thực hiện chế độ chính sách đối với đối tượng người có công và đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn thành phố từ năm 2021 đến nay.

- Tình hình sử dụng nguồn vốn sự nghiệp và mua sắm, quản lý, sử dụng trang thiết bị dạy và học trên địa bàn thành phố từ năm 2022 đến nay.

- Trách nhiệm của Chính quyền địa phương trong việc thực hiện Luật dân quân tự vệ năm 2019 và Luật Lực lượng dự bị động viên năm 2019.

- Việc thực hiện các quy định về tiếp công dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo trên địa bàn.

Khi xét thấy cần thiết, thường trực HĐND thành phố chỉ đạo, điều hòa, phối hợp giám sát, xem xét kết quả thực hiện kết luận, kiến nghị giám sát của Thường trực HĐND, các ban HĐND và các Tổ đại biểu HĐND. Báo cáo kết quả giám sát với HĐND tại kỳ họp thường lệ giữa năm 2026

II. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân thành phố căn cứ Chương trình giám sát này để xây dựng kế hoạch, đề cương và triển khai thực hiện chương trình giám sát đã đề ra, kết thúc mỗi nội dung giám sát báo cáo kết quả giám sát theo quy định.

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố chỉ đạo, thực hiện Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân thành phố; phối hợp với Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh trong việc thực hiện các nội dung, chương trình giám sát có liên quan của Hội đồng nhân dân tỉnh; thực hiện điều hòa, phối hợp hoạt động giám sát của các Ban, các Tổ đại biểu và các đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố trong việc thực hiện chương trình giám sát; chỉ đạo nghiên cứu, cải tiến, đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giám sát.

3. Trong quá trình thực hiện căn cứ tình hình thực tế, HĐND thành phố ủy quyền cho Thường trực HĐND thành phố quyết định điều chỉnh chương trình giám sát phù hợp với các quy định của pháp luật và báo cáo HĐND thành phố trong kỳ họp gần nhất.

4. Ủy ban nhân dân thành phố và các cơ quan, tổ chức có liên quan có trách nhiệm tạo điều kiện thuận lợi để Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân

dân thành phố tiến hành hoạt động giám sát; chủ động chuẩn bị các báo cáo và cung cấp tài liệu cần thiết theo đề nghị của Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố; giải quyết các kiến nghị và báo cáo kết quả với các cơ quan tiến hành giám sát./.

PHỤ LỤC 1

Tổng hợp ý kiến, đề nghị giám sát năm 2025 của các cơ quan, đơn vị

T T	Nội dung giám sát	Đơn vị được giám sát, khảo sát	Mục đích, sự cần thiết	Đơn vị đề xuất	Ghi chú
Giám sát chuyên đề của Thường trực HĐND thành phố					
1	Giám sát trách nhiệm của Chủ tịch UBND các phường trong việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của cử tri và Nhân dân gắn với thực hiện Quyết định 124-QĐ/TW ngày 2/8/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng	Phường 2; phường Đông Lễ	Nhằm đánh giá tình hình triển khai thực hiện các quy định của pháp luật về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo tại một số đơn vị địa phương; đưa ra những kiến nghị, đề xuất với các cấp, các ngành nhằm thực hiện hiệu quả nhiệm vụ tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của đơn vị, địa phương.	UBMTTQVN thành phố	
2	Giám sát việc thu và quản lý, sử dụng các khoản thu trong trường học trên địa bàn thành phố.	- Phòng GD - ĐT TP; Trường THCS Phan Đình Phùng; Trường TH&THCS Hiếu Giang	Kịp thời phát hiện những tồn tại hạn chế trong thực hiện thu và quản lý, sử dụng các khoản; thực hiện công tác hạch toán, kế toán, quyết toán, thống kê các khoản thu theo đúng quy định của pháp luật, ghi chép đầy đủ vào sổ sách kế toán, tổng hợp chung vào báo cáo tài chính hàng năm.	UBMTTQVN thành phố	
3	Giám sát chuyên đề về việc thực hiện các quy định pháp luật về cấp phép xây dựng và quản lý trật tự xây dựng	- Phòng Quản lý đô thị, Đội Trật tự xây dựng, UBND các phường	Nhằm đánh giá tình hình thực hiện quy định pháp luật về cấp phép xây dựng và quản lý trật tự xây dựng, đề xuất phương hướng thời gian tới	Ban KTXH	
4	Giám sát chuyên đề về công tác khám chữa bệnh của các cơ sở y tế; công tác quản lý, sử dụng quỹ bảo hiểm y tế; việc thanh quyết toán chế độ bảo hiểm y tế cho người tham gia bảo hiểm y tế	BHXH thành phố, Trung tâm y tế thành phố, các trạm y tế các phường	Nhằm đánh giá tình hình triển khai công tác khám chữa bệnh của các cơ sở y tế; công tác quản lý, sử dụng quỹ bảo hiểm y tế; việc thanh quyết toán chế độ bảo hiểm y tế cho người tham gia bảo hiểm y tế	Ban KTXH	

24

5	Giám sát chuyên đề về công tác đăng ký cấp Giấy CNQSD đất cho hộ gia đình trên địa bàn thành phố giai đoạn 2020-2025	- Phòng Tài nguyên và Môi trường - Văn phòng ĐKĐĐ	Đánh giá tình hình thực hiện các quy định của pháp luật trong công tác cấp giấy chứng nhận QSDĐ cho hộ gia đình trên địa bàn thành phố..	Ban Pháp chế	
6	Giám sát chuyên đề việc thực hiện Đề án xây dựng đô thị thông minh thành phố Đông Hà giai đoạn 2021-2025	- Phòng Văn hóa – Thông tin	Đề án được HĐND thành phố thông qua, chưa được giám sát. Giám sát để đánh giá kết quả thực hiện các mô hình của Đề án, từ đó đề xuất các giải pháp để thực hiện tốt trong thời gian tới.	Văn phòng HĐND và UBND thành phố rà soát các đề án chưa được giám sát	
7	Giám sát việc thực hiện lập Điều chỉnh quy hoạch phân khu các phường, quy hoạch chi tiết sau khi quy hoạch chung thành phố được phê duyệt	Phòng Quản lý đô thị thành phố, UBND các phường và các cơ quan đơn vị có liên quan	Quy hoạch chung thành phố Đông Hà đã được UBND tỉnh phê duyệt. Theo đó, hiện nay UBND thành phố đang tập trung chỉ đạo hoàn thành điều chỉnh quy hoạch phân khu các phường, lập quy hoạch chi tiết để kêu gọi, thu hút đầu tư các công trình, dự án trên địa bàn thành phố, tăng cường công tác quản lý đô thị đất, quản lý đất đai... Để việc lập, phê duyệt đảm bảo tiến độ, đáp ứng chất lượng trong đồ án quy hoạch góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Do vậy, việc thực hiện giám sát lập Điều chỉnh quy hoạch phân khu các phường, quy hoạch chi tiết sau khi quy hoạch chung thành phố được phê duyệt là cần thiết.	Tổ đại biểu HĐND thành phố ứng cử tại địa bàn Phường 1	
Giám sát chuyên đề của Ban Kinh tế - Xã hội					
1	Giám sát chuyên đề về việc thực hiện chế độ chính sách đối với đối tượng hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn thành phố từ năm 2021 đến nay	Phòng Lao động TB&XH thành phố, UBND các phường	Nhằm đánh giá việc thực hiện chế độ chính sách đối với đối tượng hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn thành phố từ năm 2021 đến nay và đề xuất giải pháp để thực hiện hiệu quả hơn trong thời gian tới.	Ban KTXH	

20

2	Giám sát chuyên đề về tình hình mua sắm, quản lý, sử dụng trang thiết bị dạy và học trên địa bàn thành phố từ năm 2022 đến nay	Phòng GDĐT thành phố; các trường, cấp học trực thuộc thành phố quản lý	Tình hình mua sắm trang thiết bị dạy và học trên địa bàn còn thiếu và chậm. Giám sát nhằm đánh giá tình hình mua sắm, quản lý, sử dụng trang thiết bị dạy và học trên địa bàn thành phố, đề xuất giải pháp để thực hiện hiệu quả hơn trong thời gian tới	Ban KTXH	
Giám sát chuyên đề của Ban Pháp chế					
1	Giám sát chuyên đề về trách nhiệm của Chính quyền địa phương trong việc thực hiện Luật dân quân tự vệ năm 2019 và Luật Lực lượng dự bị động viên năm 2019	- BCH Quân sự TP; UBND các phường;	Nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong việc thực thi pháp luật tại địa phương.	Ban Pháp chế	
2	Giám sát chuyên đề về việc triển khai và thực hiện Đề án “Nâng cao năng lực, hiệu quả công tác phòng- chống ma túy trên địa bàn thành phố giai đoạn 2022-2026	- BCH Công an thành phố; - UBND các phường;	Nhằm nâng cao hiệu quả trong thực hiện Đề án “Nâng cao năng lực, hiệu quả công tác phòng- chống ma túy trên địa bàn thành phố giai đoạn 2022-2026”	Ban Pháp chế	

ttt

PHỤ LỤC 2
Tổng hợp các nội dung giám sát chuyên đề năm 2023, 2024
của HĐND thành phố

TT	Nội dung	Đơn vị giám sát, khảo sát	Ghi chú
Năm 2023			
HĐND thành phố			
1	Tình hình thực hiện Nghị quyết của HĐND thành phố về kế hoạch đầu tư công trung hạn thành phố giai đoạn 2021-2025	UBND thành phố, Phòng TCKH thành phố	
Thường trực HĐND thành phố			
2	Tình hình thực hiện Nghị quyết số 132/NQ-HĐND ngày 16/12/2021 về thông qua đề án phát triển nông nghiệp đô thị trên địa bàn thành phố	Phòng Kinh tế thành phố, UBND các phường	
3	Công tác thu ngân sách theo Nghị quyết của HĐND thành phố năm 2023	Chi cục Thuế khu vực Đông Hà – Cam Lộ, Phòng TCKH	
Ban KTXH			
4	Công tác GPMB, bồi thường, tái định cư thực hiện các dự án	Ban QLDA ĐTXD, Trung tâm PTQĐ, UBND các phường	
5	Tình hình quản lý, sử dụng đất công ích 5%, đất khác trên địa bàn	Phòng Tài nguyên và Môi trường, UBND các phường	
Ban Pháp chế			
6	Công tác tuyển quân năm 2021, 2022 trên địa bàn thành phố	Ban Chỉ huy quân sự, UBND các phường	
7	Việc thực hiện các quy định pháp luật về công tác hòa giải ở cơ sở	Phòng Tư pháp, UBND các phường	
8	Công tác phòng chống ma túy trên địa bàn	Công an thành phố, UBND các phường	
Năm 2024			
Thường trực HĐND thành phố			
9	Giám sát chuyên đề về việc thực hiện công tác xây dựng Trường đạt chuẩn Quốc gia trên địa bàn thành phố Đông Hà và công tác cấp bằng tốt nghiệp THPT	Phòng GD & ĐT thành phố, một số đơn vị trường học trên địa bàn	
10	Giám sát chuyên đề về công tác phòng chống tội phạm, phòng chống tệ nạn xã hội trên địa bàn thành phố	Công an thành phố, UBND các phường	
Ban KT-XH			
11	Giám sát chuyên đề về tình hình đổi mới, xây dựng, phát triển các Hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn thành phố	- Phòng Kinh tế thành phố - Một số HTX trên địa bàn	

36

TT	Nội dung	Đơn vị giám sát, khảo sát	Ghi chú
12	Giám sát chuyên đề về việc cấp biển số nhà trên địa bàn thành phố	- Phòng Quản lý đô thị - UBND các phường	
Ban Pháp chế			
13	Giám sát chuyên đề về thực hiện các quy định pháp luật trong xử lý vi phạm hành chính trên lĩnh vực trật tự xây dựng trên địa bàn thành phố	- UBND thành phố và UBND các phường	
14	Giám sát công tác chỉ đạo, phổ biến, tuyên truyền giáo dục pháp luật trên địa bàn thành phố, triển khai thực hiện Luật phòng chống bạo lực gia đình số 12/2022/QH15 ngày 14/11/2022 trên địa bàn thành phố Đông Hà	- UBND các phường - Phòng Tư pháp	

16